

KHÔNG ĐỂ XẢY RA...

(Tiếp theo trang 1)

đã cố gắng rồi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tinh thần chung là phải đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp; phân tích kỹ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và tìm cách được các giải pháp tháo gỡ cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong tình hình cấp bách hiện nay cũng như lâu dài.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021, những khó khăn, vướng mắc và một số giải pháp, kiến nghị; đại diện một số địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp phát biểu nêu thực trạng những khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Chính phủ một số giải pháp, phương án để chống dịch hiệu quả và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp cả nước đã chung tay chống dịch và nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh; đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh dịch bệnh hiện nay đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ to lớn cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Chúng ta cần có các biện pháp chống dịch quyết liệt, kịp thời và hiệu quả để trước hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng và ổn định đời sống nhân dân; đồng thời, chúng ta cần giữ vững và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nỗ lực cao nhất để không đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng. Mỗi người dân khỏe mạnh, mỗi doanh nghiệp khỏe mạnh thì đất nước sẽ khỏe mạnh. Để có được điều đó, chúng ta phải kiên trì thực hiện mục tiêu không để xảy ra khủng hoảng về y tế và kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chiến lược vắc-xin bao gồm nhập khẩu vắc-xin nhiều nhất có thể; tập trung chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc-xin trong nước; tiêm vắc-xin miễn phí cho người dân.

Nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cả nước phải quán triệt nghiêm tình thần "Chống dịch như chống giặc", tiếp tục đồng hành, chia sẻ, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 linh hoạt, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, kết nối tiêu thụ sản phẩm, khắc phục chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị gián đoạn; hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; bảo đảm chính sách an sinh xã hội cho người lao động; thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Các địa phương cần triển khai nhanh chính sách hỗ trợ của Chính phủ tới doanh nghiệp, người dân; quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các bộ, ngành trung ương kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Các hiệp hội doanh nghiệp cần đoàn kết, hỗ trợ hội viên thực hiện nhiệm vụ kịp thời và phòng, chống dịch vừa ổn định sản xuất, kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, có giải pháp đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình bình thường mới. Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các địa phương sẽ luôn đồng hành, sát cánh với doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)



Chốt kiểm soát dịch cầu Triều Dương (Hưng Hà) kiểm tra người và phương tiện ra, vào tỉnh.

lao động đi làm việc tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và ngược lại, chủ yếu tại chốt kiểm soát dịch cầu Triều Dương và cầu Thái Hà, đạt trên 90% số người lao động và công nhân có thể ra, vào. Theo đánh giá của lực lượng chức năng trực tại các chốt kiểm soát dịch, đến nay, số phương tiện phải quay đầu vì không đáp ứng đủ điều kiện vào tỉnh, huyện đã giảm đáng kể, đã hạn chế tình trạng ứ đọng thông tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Qua đó rút ngắn thời gian kiểm soát người lao động khi qua chốt, đồng thời giúp lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong quá trình kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh và huyện.

KHÁNH THÀNH NHÀ...

(Tiếp theo trang 1)



Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hương.

nghe trọng, bản thân đau ốm thường xuyên, một mình nuôi con ăn học.

Công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn đối với đời sống của công nhân viên chức lao động, nhất là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần định vị người lao động vươn lên trong cuộc sống.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ người lao động (NLD) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy nhanh việc rà soát, lập danh sách để NLD và NSDLĐ sớm được hưởng chính sách hỗ trợ.

Trong 12 nhóm được hỗ trợ, nhóm hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và nhóm hỗ trợ NLD là hướng dẫn viên du lịch là một trong những nhóm có thể xác định được ngay đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, sau khi UBND tỉnh thành lập tổ công tác giúp việc UBND tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ NLD và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công nhiệm vụ rà soát, thẩm định, tổng hợp hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật và chính sách hỗ trợ NLD là hướng dẫn viên du lịch. Ông Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Giai đoạn gần đây khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do không tổ chức biểu diễn được. Để các đạo diễn, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghệ nghiệp hạng IV hay các hướng dẫn viên du lịch tại các đơn vị sớm được hỗ trợ theo quy định, các thành viên trong tổ đã triển khai việc rà soát, lập danh sách chi tiết các đơn vị bảo đảm công khai, minh bạch và theo đúng quy định. Qua rà soát, thống kê và thẩm định, có 69 lao động là viên chức hoạt động nghệ thuật hạng IV và 3 lao động là hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện hỗ trợ. Tổ công tác đã họp, thống nhất và chuyển danh sách để

Đẩy nhanh tiến độ chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ



Nhiều công ty vận tải bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ có cơ hội được vay vốn ưu đãi để trả lương phục hồi sản xuất.

UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ. Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện ngay việc chi trả để NLD phần khởi.

Với nhóm hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, theo ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế: Tình hình dịch diễn biến phức tạp, số lượng trường hợp F0, F1 cách ly y tế và điều trị tập trung ngày càng đông. Những người bị ảnh hưởng là những lao động trực tiếp, rất khó khăn khi tìm việc làm mới để sinh sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Vì vậy, sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, Sở Y tế đã ban hành 2 văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố và các cơ sở y tế điều trị, cách ly tập trung cho các trường hợp F0, F1 để hướng dẫn nộp hồ sơ

chuyển lên UBND huyện, thành phố, sau đó tập hợp về Sở Y tế để thẩm định hồ sơ. Theo thống kê sơ bộ của ngành Y tế, đến thời điểm này, qua rà soát hồ sơ trên địa bàn tỉnh có 38 trường hợp F0 đã điều trị khỏi, xuất viện hoặc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 954 trường hợp F1 phải cách ly y tế tập trung tại tỉnh và các huyện, thành phố; trong đó trẻ em có khoảng 100 trường hợp là F0, F1 đang điều trị, cách ly tại Thái Bình. Khi hồ sơ đã được tập hợp đủ, ngành Y tế sẽ rà soát trong 2 ngày theo quy định để trình UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ kịp thời.

Đối với chính sách hỗ trợ NLD tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ ngừng việc; hỗ trợ NLD chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 doanh nghiệp chỉ tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có 5 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, 5 doanh nghiệp vận tải hàng khách, vận tải hàng hóa với khoảng 480 lao động phải ngừng việc. Hiện tại, các huyện, thành phố đang hướng dẫn các doanh nghiệp đối chiếu với điều kiện theo quy định để xác lập hồ sơ để nghị hỗ trợ cho NLD.

Cùng với các sở, ngành, thành phố Thái Bình cũng đang đẩy nhanh tiến độ rà soát các nhóm được hỗ trợ. Trong 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, qua đối chiếu và căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, thành phố có

5 nhóm cần tập trung triển khai rà soát hỗ trợ, gồm: hỗ trợ NLD tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Ông Đỗ Trọng Chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu cụ thể các nhóm, hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục, biểu mẫu nên việc rà soát không gặp nhiều khó khăn. Đối với 5 nhóm trên, thành phố đang chỉ đạo các xã, phường thực hiện việc rà soát ngay sau khi UBND thành phố ban hành kế hoạch.

Chính sách hỗ trợ NLD và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 hiện đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh, các địa phương, cơ quan liên quan đang triển khai hướng dẫn NLD và NSDLĐ lập hồ sơ theo quy định để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: Quan điểm của tỉnh ngay từ khi triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ là những nhóm nào để xác định đối tượng thì làm trước, khi đủ điều kiện tổ chức chi trả hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phải rà soát thật kỹ, tránh bỏ sót đối tượng; việc hỗ trợ phải thực hiện công khai, minh bạch. Vì vậy, việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương để gói hỗ trợ đến tay NLD và NSDLĐ sớm nhất.

NGUYỄN CƯỜNG

KIẾN XƯƠNG

Coi trọng công tác quản lý đất đai

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai luôn được huyện Kiến Xương coi trọng; việc quy hoạch, khai thác, sử dụng đất đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đất đai luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, UBND huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình chuẩn bị làm thủ tục hồ sơ về đất đai; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai tới cán bộ địa chính - xây dựng, trưởng thôn và tổ trưởng tổ hòa giải. Huyện tập trung quyết liệt giải quyết những tồn tại cũ về đất đai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình, cá nhân. 7 tháng đầu năm 2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 7.600



Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; trong đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hơn 1.100 hồ sơ, cấp đổi gần 2.600 hồ sơ, giao dịch bảo đảm trên 3.000 hồ sơ.

Công tác thống kê, kiểm kê, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được chú trọng. Huyện đã hoàn thiện công tác thống kê

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 cấp xã, cấp huyện và hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức đấu giá

quyền sử dụng đất và giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 xã, thị trấn, diện tích 0,89ha với 79 lô đất,

số tiền trúng đấu giá trên 141 tỷ đồng.

Xác định công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp nên các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Kiến Xương coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Huyện đã tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cán bộ, nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án để mọi người tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những nội dung, vướng mắc liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng như công tác đền bù, quy trình do đất đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; nguồn gốc sử dụng đất của các hộ; chính sách hỗ trợ của nhà nước... được giải đáp ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công bảo đảm đúng tiến độ. Đã tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 4 dự án, diện tích 1,26ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng.

Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngô Thị Bích Liên: Tăng cường quản lý đất đai là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân

dân. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng đã phân công cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những tồn tại, vướng mắc và khó khăn để tập trung tham mưu UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyển môn của cán bộ Phòng và cán bộ địa chính xã, thị trấn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, không để phát sinh mới các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích... Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất không đúng mục đích, không đúng thẩm quyền, quy định. Quan tâm giải quyết kịp thời, hợp lý, đúng quy định của pháp luật đơn thu khiếu nại, tố cáo về đất đai thuộc thẩm quyền, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự xã hội, giữ vững ổn định để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

ĐỨC DŨNG

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT Sở Tư pháp Thái Bình - Bảo Thái Bình phối hợp thực hiện

Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ngày 1/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Theo Nghị định này, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà

trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập); thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đàng; thời gian làm việc được

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng: Mức tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức công hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng x

tính hưởng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm: thời gian tập sự; thời gian nghỉ

việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm

Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian không làm việc khác theo quy định.

Cũng theo Nghị định này, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/7/2020 cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.

TÔ HOÀNG (Sở Tư pháp)